

Số: 62/BC-UBND

Tân Hồng, ngày 07 tháng 9 năm 2023

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
tháng 8 và nhiệm vụ tháng 9 năm 2023**

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH THÁNG 8 NĂM 2023

1. Nông nghiệp

Chỉ đạo Ban chỉ đạo xuất, HTX nông nghiệp kiểm tra đồng ruộng và hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh, diệt chuột. Kiểm tra, đôn đốc khơi thông dòng chảy và điều tiết nước. Thống kê diện tích không được canh tác. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện vận động các hộ cho thuê ruộng để canh tác cánh đồng mẫu lớn. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023. Đôn đốc các thôn thực hiện việc khơi thông dòng chảy.

2. An ninh

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nội bộ nhân dân ổn định. Chủ động nắm tình hình nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp hè và các ngày nghỉ lễ. Phối hợp tổ chức điểm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tại thôn Mộ Trạch.

Tuyên truyền các hoạt động chào mừng ngày truyền thống CAND Việt Nam Tích cực làm việc với các cá nhân buôn bán, kinh doanh chấp hành nghiêm quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

3. Quân Sự

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Tiếp tục thực hiện kế hoạch huấn luyện DQTV năm 2023. Thực hiện các giải pháp để quản lý nguồn trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2024. Hướng dẫn, đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân thi đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng và THCN. Quản lý và bảo quản an toàn vũ khí, trang thiết bị. Phối hợp với Công an xã trong việc đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội dịp 78 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2-9. Rà soát nguồn nhập ngũ năm 2024.

4. Văn hóa - Thông tin, y tế

Các trường thực hiện tốt việc bảo vệ, quản lý an toàn cơ sở vật chất và tổ chức tổng vệ sinh trường lớp, bổ sung cơ sở vật chất, phân công đội ngũ giáo viên chuẩn bị các điều kiện phục vụ khai giảng năm học 2023-2024. Phối hợp với Sở thông tin truyền thông cài đặt phần mềm diệt virus cho 12 máy tính của cán bộ,

công chức xã. Tuyên truyền 78 năm Cách mạng tháng tám, Quốc khánh 2/9; tỷ lệ treo cờ Tổ quốc của xã đạt 76%. Tham gia hội diễn văn nghệ không chuyên tại huyện năm 2023 và đạt giải B toàn đoàn, 02 cá nhân đạt giải B,C. Tổ chức hoạt động hè năm 2023 đảm bảo an toàn, tiết kiệm. Phối hợp tổ chức lễ phát động tuyên truyền về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Các hoạt động tôn giáo của chùa chấp hành tốt quy định của pháp luật, các chùa tổ chức lễ vu lan báo hiếu.

Thực hiện đầy đủ việc tiếp âm đài Tỉnh, Huyện và phát thanh kịp thời các văn bản điều hành của địa phương và tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị. Kiểm tra, thống kê, hướng dẫn cán bộ, công chức và các tổ chức hoạt động trên Trang điện tử của xã. Khắc phục và bổ sung những hạn chế theo Kết luận của đoàn kiểm tra UBND huyện về cải cách hành chính, TTHC.

Lãnh đạo Trạm y tế tiếp tục thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, tiêm chủng và thực hiện các nhiệm vụ về công tác dân số. Tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Phối hợp với Trung tâm y tế huyện và Hội người Cao tuổi xã tổ chức khám sức khỏe cho 286 người.

5. Lao động TB&XH

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội. Phối hợp với Hội người Cao tuổi lập danh sách chúc thọ năm 2024 (*tổng 131 người từ 70 tuổi trở lên trong đó 100 tuổi có 02 người, 101 tuổi có 01 người; 102 tuổi có 01 người; 103 tuổi có 01 người*). Trong tháng báo giảm trợ cấp 04 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. Hoàn thiện hồ sơ cho 53 người về việc đề nghị hưởng chế độ theo Quyết định 62 của Chính phủ.

6. Địa chính- Xây dựng

Tăng cường kiểm tra việc sử dụng đất, phát hiện và ngăn chặn cơ bản kịp thời các vi phạm và triển khai các biện pháp thực hiện công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường. Ban hành thông báo về việc thả điều làm ảnh hưởng tới sản xuất và gây tiếng ồn sau 22h. Đôn đốc đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy trình khu dân cư mới thôn Mộ Trạch. Tổ chức đấu giá 10 lô đất tại khu dân cư thôn My Cầu.

Tiếp tục giải quyết các ý kiến kiến nghị, đề xuất của cử tri và các đại biểu HĐND tại kỳ họp thứ năm về lĩnh vực đất đai và môi trường.

7. Tài chính -Kế toán

Thực hiện tốt kế hoạch thu - chi ngân sách tháng 8 và quý III/2023. Hoàn thành việc thu sản lượng các hộ sử dụng điện tích công điền của UBND xã và thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Đảm bảo kinh phí chi cho tổng kết hoạt động hè và các hoạt động thường xuyên. Tiếp tục giải quyết các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cử tri và các đại biểu HĐND tại kỳ họp thứ 5 về lĩnh vực tài chính. Bổ sung hoàn thiện và khắc phục những hạn chế sau kiểm tra của UBND huyện.

8. Tư pháp - Hộ tịch

Thực hiện tốt việc trực, tiếp công dân tại bộ phận một cửa, chứng thực và giải quyết các thủ tục hành chính về công tác hộ tịch. Tiếp nhận và đề nghị cấp

tục giải quyết các ý kiến kiến nghị, đề xuất của cử tri và các đại biểu HĐND tại kỳ họp thứ 5.

Tiếp nhận và đề nghị cấp 05 thẻ BHYT. Đăng ký khai sinh: 11 trường hợp (đăng ký mới 05). Đăng ký khai tử 13. Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 07 trường hợp. Đăng ký kết hôn 07. Chứng thực bản sao từ bản chính 321 trường hợp. Chứng thực hợp đồng 04, chứng thực chữ ký 11.

Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến, số hóa hồ sơ và chứng thực điện tử đạt 100%. Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện việc thanh toán phí, lệ phí điện tử. Hoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác kiểm tra cải cách hành chính. Khắc phục những tồn tại hạn chế sau kiểm tra.

9. Văn phòng - Thống kê

Thực hiện tốt việc trực, tiếp công dân tại bộ phận một cửa, trả lời kịp thời các ý kiến, đề xuất của nhân dân. Thường xuyên kiểm soát, hướng dẫn, đôn đốc hoạt động của bộ phận “Một cửa” và công chức thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường các giải pháp để nâng cao tỷ lệ thực hiện cải cách thủ tục hành chính và số hóa hồ sơ điện tử, giải quyết những vấn đề trong nhiệm vụ chuyên môn đã được giao.

Tổng hợp, xây dựng các báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm; Báo cáo phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp các tháng cuối năm. Tham mưu ban hành văn bản đối thoại giữa lãnh đạo UBND với doanh nghiệp, cá nhân về CCHC. Đôn đốc công chức chuyên môn bổ sung hoàn thiện các nhiệm vụ về cải cách TTHC và thực hiện Nghị quyết HĐND, giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri và các đại biểu HĐND tại kỳ họp thứ 5. Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức xử lý văn bản trên hmai công vụ và trên Trang thông tin điện tử. Xây dựng kế hoạch kiểm tra CCHC và hoạt động công vụ năm 2023. Ban hành kịp thời các văn bản phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành của UBND xã và chế độ báo cáo theo yêu cầu của cấp trên. Đôn đốc công chức có liên quan khắc phục những hạn chế sau kiểm tra của UBND huyện về CCHC năm 2023.

10. Văn phòng Đảng ủy- Nội vụ

Tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 1965/UBND-VP ngày 07/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đôn đốc cán bộ, công chức chấp hành quy định trong thực thi công vụ. Tổng hợp báo cáo quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

II. HẠN CHẾ

1. Diện tích do chuột phá hoại tăng so với đầu vụ.
2. Kết quả lãnh đạo thực hiện việc phân loại và xử lý rác tại hộ chuyển biến chậm.

3. Công tác tuyên truyền về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình của các thôn chưa hiệu quả, nhân dân chưa nắm được các chính sách của Nhà nước.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9 NĂM 2023

1. Nông nghiệp

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc điều tiết nước, diệt chuột, dự tính, dự báo và hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa. Xây dựng và triển khai kế hoạch trồng cây vụ đông và kế hoạch làm thủy lợi đông xuân năm 2023-2024.. Đôn đốc các thôn thực hiện thường xuyên việc khơi thông dòng chảy. Chỉ đạo HTX nông nghiệp phối hợp với các thôn thống kê diện tích không được gieo cấy, liên hệ với các tập thể, cá nhân thuê, mượn để giải quyết diện tích không được cấy. Tiếp tục triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tổ chức tiêm phòng vụ thu cho đàn gia súc, gia cầm.

2. An ninh

Tăng cường tuần tra, nắm tình hình, đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định tình hình nhân dân. Đôn đốc lực lượng Công an xã nắm chắc tình hình nhân dân và ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Nắm tình hình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, vi phạm các quy định trong thả diều, vi phạm quy định về môi trường. Phối hợp với các trường đảm bảo công tác ATTT và đảm bảo ATGT tại cổng trường. Đôn đốc tổ liên gia tự quản và tuyên truyền các hộ gia đình, các cơ sở trên địa bàn thực hiện các biện pháp về công tác phòng cháy chữa cháy.

Nắm tình hình tư tưởng, dư luận nhân dân liên quan đến việc triển khai các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

3. Quân Sự

Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác quốc phòng quân sự địa phương, chính sách hậu phương quân đội. Quản lý chặt chẽ nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2024. Hướng dẫn việc chuyên đăng ký nghĩa vụ quân sự cho nam thanh niên vào các trường Đại học, Cao đẳng, THCN. Quản lý và bảo quản an toàn vũ khí, trang bị. Phối hợp với lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn.

4. Văn hóa - Thông tin, y tế

Chỉ đạo các trường tổ chức khai giảng năm học mới theo kế hoạch của UBND huyện (ngày 5/9) và triển khai thực hiện nhiệm các vụ năm học 2023 - 2024. Kiểm tra, đôn đốc các trường thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú. Giám sát việc xây dựng và triển khai kế hoạch huy động tài trợ và xã hội hóa kinh phí để mua sắm và chuẩn bị cơ sở vật chất. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn dẫn hoạt động tôn giáo trên địa bàn và các hoạt động văn hóa- văn nghệ tại các thôn xóm. Kiểm tra, đôn đốc việc hoạt động của cán bộ, công chức trên trang thông tin điện tử và các nhiệm vụ về cải cách TTHC trong lĩnh vực văn hóa, thông tin.

Thường xuyên kiểm tra hệ thống loa đài, phát hiện và khắc phục kịp thời các sự cố đảm bảo thông tin thông suốt. Thực hiện tốt việc tiếp âm đài Tỉnh và huyện, tuyên truyền kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương và việc điều hành chỉ đạo của UBND xã. Tiếp tục duy trì thường xuyên chuyên mục phân loại và xử lý rác thải tại hộ.

Chỉ đạo Trạm y tế thực hiện tốt công tác công tác tiêm chủng và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, thường xuyên kiểm tra hướng dẫn phòng chống dịch sốt xuất huyết tại các ổ dịch cũ, không để dịch bệnh xảy ra. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác dân số và phát triển.

5. Lao động -TBXH

Thực hiện nghiêm việc trực, tiếp công dân tại bộ phận một cửa, giải quyết kịp thời và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2024. Tiếp tục giải quyết các đề xuất kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND tại kỳ họp thứ 5, hoàn thiện các nhiệm vụ trong việc thực hiện cải cách TTHC trong lĩnh vực xã hội. Tiếp tục rà soát số lượng trẻ em để thực hiện công tác quản lý, chăm sóc.

6. Địa chính- Xây dựng

Tích cực kiểm tra việc sử dụng đất của nhân dân, đôn đốc các tổ tuyên truyền xử lý các vi phạm về đất đai, môi trường thực hiện nhiệm vụ, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các vi phạm, không để phát sinh vi phạm mới. Đôn đốc các cơ quan cấp trên và đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy trình xây dựng khu dân cư thôn Mộ Trạch. Đôn đốc các nhà thầu tiếp tục thi công nhà đa năng trung tâm xã. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các thành viên trong ban chỉ đạo và MTTQ, các đoàn thể, các thôn tăng cường các giải pháp, quyết liệt chỉ đạo thực hiện phân loại và xử lý rác tại hộ, hạn chế rác hữu cơ thu gom ra bãi rác. Rà soát, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5, bổ sung, hoàn thiện các nhiệm vụ trong thực hiện cải cách TTHC và kết luận của đoàn kiểm tra UBND huyện trong thực hiện công vụ lĩnh vực đất đai, môi trường, xây dựng.

7. Tài chính- Kế toán

Thực hiện tốt kế hoạch thu, chi ngân sách tháng 9/2023, đảm bảo kinh phí chi cho các hoạt động thường xuyên. Hướng dẫn các đầu mối được chi ngân sách hoàn thiện hồ sơ, chi trả kịp thời.

8. Tư pháp - Hộ tịch

Thực hiện nghiêm việc trực tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết TTHC, giải quyết hồ sơ trực tuyến, số hóa hồ sơ, chứng thực điện tử, thanh toán phí điện tử; thực hiện các thủ tục liên thông. Phối hợp giải quyết các đơn thư. Hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu về Cải cách TTHC và tăng cường các biện pháp, giải pháp hoàn thành chỉ tiêu cải cách thủ tục hành chính, số hóa hồ sơ, nộp phí trực tuyến, hồ sơ phát sinh đạt 100%. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết kịp thời đơn thư, các ý kiến của nhân dân. Tăng cường kiểm soát việc ban hành các văn bản. Phối hợp với công chức LĐ-TBXH rà soát số lượng trẻ em, hạn chế sai sót.

9. Văn Phòng -Thống Kê

Thực hiện tốt việc trực tiếp dân và trả lời kịp thời các ý kiến, đề xuất của nhân dân. Thực hiện tốt và kịp thời công tác thống kê, tổng hợp và chế độ thông tin báo cáo. Thường xuyên đôn đốc bộ phận một cửa và cán bộ, công chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu CCHC, cải cách TTHC, xử lý văn bản và hoạt động trên gmai công vụ; số hóa hồ sơ. Tuyên truyền, hướng dẫn công dân thanh toán phí trực tuyến.

Đôn đốc công chức chuyên môn Niêm yết công khai TTHC trong lĩnh vực được phân công phụ trách đúng quy định và cập nhật bổ sung kịp thời các tài liệu kiểm chứng trong thực hiện CCHC.

Tham mưu tổ chức Kiểm tra CCCH và hoạt động công vụ năm 2023 và tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND xã với cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thủ tục hành chính (07/9/2023).

10. Văn phòng Đảng ủy- Nội vụ

Đôn đốc việc chấp hành thời gian làm việc của cán bộ, công chức. Kiểm tra, hướng dẫn, giám sát các hoạt động tôn giáo trên địa bàn. Tổng hợp báo cáo về lĩnh vực quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Phối hợp tổ chức các hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo HĐND-UBND trên địa bàn xã.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu các đồng chí thành viên UBND, cán bộ, công chức chủ động tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ, hàng tuần báo cáo kết quả tại hội nghị giao ban và gửi báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ qua Văn phòng - Thống kê. Giao Văn phòng - Thống kê, trên cơ sở nhiệm vụ được giao, theo dõi, đôn đốc cán bộ, công chức triển khai thực hiện nghiêm đảm bảo thời gian và có hiệu quả các nhiệm vụ trên./.

Nơi nhận

- UBND huyện Bình Giang;
- BTV Đảng ủy;
- Chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã;
- Cán bộ, công chức;
- Lưu: Vp.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Vũ Huy Cường

